



Ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Kính gửi toàn thể nhân viên nhà trường, gia đình và cộng đồng

Chúng tôi hân hoan chào đón các em học sinh trở lại trường học! Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 1 tháng 9, và các em học mẫu giáo sẽ bắt đầu ngày 7 tháng 9.

Giống như mọi nơi trên thế giới, 17 tháng vừa qua đã đem lại rất nhiều khó khăn cho mỗi học sinh, gia đình cũng như toàn thể nhân viên trong hệ thống trường công lập Federal Way, như chúng ta đều cảm thấy sự ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, các học sinh và nhân viên nhà trường đã không để những thách thức này cản trở họ. Bất chấp rất nhiều cản trở của đại dịch, tất cả học sinh, nhân viên và gia đình đã tạo ra rất nhiều điểm sáng đáng để biểu dương:

- **Tỷ lệ tốt nghiệp** của năm học 2020 tăng lên mức cao mới là **88.2%**
- **Tỷ lệ tham gia tham gia** vào các cuộc họp phụ huynh học sinh **tăng 87%** trong mùa Xuân năm 2021
- Trong năm học 2020-21, đã có **2,038 học sinh** từ lớp 9-12 **tham gia và vượt qua** bài kiểm tra AP, IB cũng như khoá học Cambridge.
- Tỷ lệ **học sinh trung cấp thường xuyên tham gia vào lớp học** trong năm học 2020-21 đã **tăng hơn 8%** so với năm học 2018-19.
- **Hơn 1,000 học sinh** đã tham gia vào các khoá học mùa hè
- **115 học sinh** niên khóa 2021 **đã đạt được thành tích tốt của chương trình Seal of Biliteracy.**

Chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại trường như trước đây dưới sự hướng dẫn học trực tiếp, và chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cho các em có một sự trở lại đáng nhớ, an toàn và đạt được nhiều thành công.

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và tuân theo những quy định về an toàn sức khỏe của Sở Y tế và Văn phòng Giám đốc Chỉ thị của học khu như chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu năm học này. Mỗi trường học sẽ tổ chức một buổi họp qua Zoom vào ngày 26 và 30 tháng 8 lúc 6 giờ chiều, tại buổi họp hiệu trưởng trường sẽ thông báo đến quý phụ huynh những thông tin quan trọng về sự trở lại trường học của các em, cũng như những nội quy về an toàn sức khỏe, và những thông tin tổng quát về ngày đầu tiên trở lại trường học.

Ba ngày đầu tiên của năm học sẽ tập trung vào việc thiết lập lại cộng đồng trường học và tạo cảm giác thân thuộc cho mỗi em học sinh khi các em bắt đầu quay trở lại trường học. Nhà trường sẽ chào đón các em học sinh trở lại khuôn viên trường học với những hoạt động thiết lập các mối quan hệ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và lành mạnh cho các học sinh của chúng ta. Các hoạt động này sẽ bao gồm các chuyến tham quan trường học, xem xét các hoạt động thường ngày và một cuộc dạo đi dọc theo những biểu ngữ được ghi bằng phấn. Những biểu ngữ này sẽ được viết bởi gia đình, học sinh và nhân viên nhà trường như một thông điệp chào mừng và gửi đến sự khuyến khích cho các học sinh của chúng ta.

Chúng tôi cũng rất vui khi có thể cung cấp đến các em ở tất cả các cấp lớp dịch vụ dạy kèm và hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong năm học này. Điều này sẽ bao gồm quyền truy cập vào dạy kèm trực tuyến cho tất cả các học sinh và dạy kèm nhóm nhỏ cho một số học sinh khác. Ngoài ra, tất cả các học sinh từ 13 tuổi trở lên sẽ có quyền truy cập vào tư vấn trực tuyến và một số học sinh sẽ được tư vấn sức khỏe tâm lý trực tiếp. Những cơ hội này sẽ nâng cao cũng như tư vấn hỗ trợ học tập tại mỗi trường học trong học khu.

Cũng trong năm học mới này chúng tôi sẽ bắt đầu việc tư vấn cho phụ huynh tại tất cả các trường, bên cạnh cố vấn dành cho phụ huynh hiện có. Trong vài năm qua, chúng tôi nhận thấy mô hình này hoạt động hiệu quả khi kết hợp lắng nghe ý kiến các em và chúng tôi cũng rất vui mừng khi nhà trường có thể mở rộng tư vấn dành cho phụ huynh theo cách này.

Các em học sinh, gia đình và nhân viên đã để lại cho tôi một ấn tượng rất tốt về những gì họ đã đạt được giữa một đại dịch toàn cầu. Tôi rất mong được tiếp tục dõi xem các em đạt được thêm thành tích và tỏa sáng hơn nữa trong năm học mới này.

Chân thành cảm ơn,



Dr. Dani Pfeiffer, Ed.D., Giám đốc Học Khu